

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh và Nội chính 6 tháng đầu**  
**nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua việc giám sát và thẩm tra báo cáo của UBND huyện, Ban pháp chế HĐND huyện đã chủ động nghiên cứu thống nhất nhận định về tình hình Quốc phòng - An ninh và Nội chính 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện như sau:

**I. Tình hình Quốc phòng - An ninh và Nội chính:**

**1. Quốc phòng:** Các đề án, chương trình, kế hoạch lĩnh vực quốc phòng được quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Giao, nhận quân đạt 100% chỉ tiêu, kết quả giao quân 140 đ/c. Tổ chức đón 121 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương và triển khai công tác huấn luyện, luyện tập theo kế hoạch được duyệt. Xây dựng kế hoạch phối hợp với eBB736 tổ chức phúc tra nắm chắc nguồn quân nhân dự bị sắp xếp, biên chế chuẩn bị huy động tập trung huấn luyện năm 2024 và tổ chức công tác huấn luyện theo kế hoạch được duyệt. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi đất vùng lõi căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật huyện và 02 chốt Dân quân thường trực vùng đệm, giáp ranh biên giới; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng trên sân bay tecnich, thao trường Núi Gió không để bị lấn chiếm và mốc không chế pháo binh, không chế quân dụng đúng theo quy định.

**2. An ninh:** Trong 6 tháng đầu năm tình hình trật tự ATXH được đảm bảo; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Các vụ án xảy ra đều được nhanh chóng điều tra, làm rõ, tỉ lệ điều tra, khám phá án cao (đạt trên 95%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%). Phát hiện xử lý nhiều tụ điểm TNXH ( 21 tụ điểm). Các tin báo tố giác tội phạm đều được tiếp nhận theo quy định và tỷ lệ giải quyết cao. Không để xảy ra hoạt động băng nhóm tội phạm, xã hội đen, bảo kê. Công tác điều tra, xử lý án được đảm bảo và chấp hành đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bức cung, nhục hình, chất lượng công tác điều tra được nâng cao. Công tác quản lý giam giữ đảm bảo an toàn, chặt chẽ đúng quy định. Phong trào toàn dân từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu quả, quy tụ được đông đảo người dân tham gia, một số mô hình tự quản đạt hiệu quả... thúc đẩy công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và ANTT ở cơ sở. Công tác quản lý hành chính, đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ có nhiều chuyển biến. **Ban Pháp chế nhận thấy như sau:** Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Tuy nhiên Tội phạm và VPPL về ma túy, về kinh tế, môi trường được phát hiện nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước; Tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng mặc dù đã được quan tâm thực hiện nhưng vẫn tiềm ẩn xảy ra nhiều trong nhân dân; Tình hình tội phạm về trật tự xã hội chưa được giảm và tiếp tục còn nhiều diễn biến còn



phức tạp. Sự phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật có lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển chưa đồng đều. Một số mô hình phòng, chống tội phạm mang tính hình thức, kinh phí duy trì hoạt động một số mô hình hiện nay không đảm bảo. Những vấn đề trên cho thấy kết quả đạt được chưa bền vững, một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, tính chất và hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, cần phải đấu tranh kiên quyết và đề ra nhiều giải pháp thiết thực để công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

### **3. Nội chính:**

**Nội vụ:** Trong kỳ thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính theo quy định. Thực hiện tốt công tác cán bộ và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Thực hiện tốt công tác thi đua - Khen thưởng trên địa bàn huyện.

### **Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:**

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Huyện được tích cực chỉ đạo giải quyết, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, vì vậy những kiến nghị, phản ánh, những vấn đề mà nhân dân bức xúc luôn được ghi nhận kịp thời và chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu giải quyết. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn Huyện luôn được quan tâm, chỉ đạo giải quyết, từ đó góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Huyện. Qua tiếp nhận và phân loại, trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã thụ lý: 06 đơn khiếu nại (tăng 05 đơn so với cùng kỳ). Nội dung khiếu nại tập trung ở các lĩnh vực: chậm thi hành án chiếm 33%, khiếu nại lĩnh vực đất đai: 67%; 03 đơn tố cáo (tăng 02 đơn so với cùng kỳ). Trong đó: Đơn thuộc thẩm quyền: 01 đơn; đơn không thuộc thẩm quyền: 02 đơn. Nội dung tố cáo tập trung ở các lĩnh vực: đất đai: 33%, lĩnh vực an ninh, trật tự: 67%. 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được UBND huyện giải quyết đảm bảo theo quy định, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có những hạn chế như: Trên địa bàn huyện vẫn còn vụ việc tiềm ẩn yếu tố phức tạp, kéo dài và một số nội dung kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác tiếp công dân của người đứng đầu đã được thực hiện nghiêm, tuy nhiên chưa đảm bảo được 100% số ngày tiếp theo quy định. Một số đơn vị cấp xã, phòng ban thuộc huyện chưa chú trọng, quan tâm đến công tác tiếp công dân; việc tuyên truyền, vận động, giải thích cho công dân hiểu các quy định về khiếu nại, tố cáo chưa thực hiện thường xuyên dẫn đến việc gửi đơn thư khiếu nại đến UBND huyện.

**Tư pháp:** Đã tham mưu UBND huyện ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 và các kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp. Công tác hộ tịch và chứng thực sao y được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

### **Công tác cải cách hành chính:**

UBND huyện đã ban hành các kế hoạch, quyết định nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Công tác giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm cấp huyện nhận giải quyết 2.875 hồ sơ, đã giải quyết 1.641 hồ sơ (quá hạn 40 hồ sơ giảm 18 hồ sơ so với cùng kỳ), đang giải quyết 1234 hồ sơ. Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tiếp nhận 9.992 hồ sơ, đã giải quyết 8.636 hồ sơ (quá hạn 12 hồ sơ), đang giải quyết 1.356 hồ sơ. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn cho người dân, công chức giải quyết chậm trễ trong việc bấm hồ sơ kết thúc, công tác tiếp nhận hồ sơ đầu vào chưa đầy đủ, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng chưa tốt. Các hình thức tuyên truyền CCHC chưa đa dạng, chưa đủ sức lan tỏa và đạt hiệu quả cao.

## **II. Kiến nghị của Ban pháp chế:**

*Ban pháp chế kiến nghị trong thời gian tới cần quan tâm một số nội dung sau:*

Đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các loại đất đủ điều kiện cấp trên địa bàn huyện. Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo đúng quy định. Lập kế hoạch sử dụng đất huyện Hón Quán năm 2025, thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Giải quyết đột xuất các kiến nghị, tố cáo của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường, kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường hoặc khai thác khoáng sản trái phép.

Tiếp tục rà soát chỉ tiêu biên chế, quy trình điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi công chức, viên chức; thi tuyển viên chức và công chức cấp xã theo phân cấp và theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Phối hợp trong việc xây dựng dự thảo Phương án tổ chức bộ máy làm cơ sở pháp lý để tổ chức bộ máy, nhân sự có thể thực hiện nhiệm vụ ngay khi ĐVHC mới được thành lập; phối hợp hoàn thiện hồ sơ Đề án theo lộ trình của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, vụ việc đông người, vượt cấp, kéo dài trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn về đăng ký, quản lý hộ tịch và hướng dẫn công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã về chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu tốt cho lãnh đạo UBND xã trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương. Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác xử phạt vi phạm hành chính và công tác Tư pháp.

Tiếp tục duy trì nghiêm quân số trực SSCĐ theo quy định. Tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024. Thực hiện các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và quản lý nguồn đảng viên nhập ngũ năm 2025. Tổ chức huy động QNDB tập trung huấn luyện, kiểm tra SSDV theo chỉ tiêu giao.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, ma túy. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm giảm 5% TNTG trên cả 3 tiêu chí.

Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra tình hình Quốc phòng - An ninh và Nội chính 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện. Kính trình HĐND huyện xem xét.

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND – UBND
- ĐB. HĐND huyện;
- Lưu: vt

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



*Trịnh Thế Sơn*  
**Trịnh Thế Sơn**